

LEH MÈ MARIA GEH TƠ NG-GUH HƠ DÃ NG TRỒ
LỄ MẸ MARIA ĐƯỢC CHÚA ĐƯA VỀ TRỜI

Kis tamklăc mớ Yàng bớh tam rài do be Maria

Sống kết hiệp với Chúa ngay từ đời này như Đức Maria.

Rài kis kòn-bonus dê sùm gớbrlũ chờ mớ moăt, mớya dilăh he khin sên nê ết làng
gõ lờh-làng rơlau, gen he pãl đơs mớ lăh : rài kis do moăt đờng rơlau mớ chờ.

*Cuộc sống con người luôn pha lẫn niềm vui và nỗi buồn, nhưng nếu chúng ta can đảm
nhìn kỹ hơn để thấy rõ hơn, thì phải nói ngay rằng : cuộc sống này cái buồn lớn hơn cái
vui.*

Jơnau bớh wã ngăn : hờ lăh đũt-ndơl jờh ală cau pal chớt, tài bớh bớta chớt pràn rơlau
jờh, ở cau lời, ở gớngp-gớnoar lời rờgới jai-pha mớ gờ.

*Vấn đề thật là dễ hiểu : đó là cuối cùng mọi người đều phải chết, vì sự chết mạnh hơn
hết, không người nào, không quyền lực nào thắng nổi sự chết.*

Dilăh gẻh dũl nă cau kờp jroă mớ chớt, mớ kớlôi wớl đơ gít nđờ bớta chờ he nẻh gít
tam kớnhai sớnă m găm kis, gen rờgới đơs lăh jờh ală bớta ở kươ chi lời đờđăp bớta
klă m jớngo bớta chớt dê.

*Nếu có một người bệnh nặng sắp chết, mà nghĩ lại về biết bao niềm vui thú mà mình đã
hưởng trong những tháng năm còn sống, thì có thể nói là tất cả đều vô nghĩa trước bóng
đêm của thân chết.*

Mớya jờh ală cau pal kong alăh mớ bớta chớt.

Nhưng tất cả mọi người đành bó tay chịu thua trước thân chết.

Yăn kòn-bonus in ! Dô ở gẻh, plẻh ở klàs.

Khốn thay phận người ! Trốn không xong, mà chạy cũng không thoát.

Kòn-bonus yờu be lờt tam gùng bớtô mớ ở gẻh bớrnờh làng lĩk klàs. đũt-ndơl rung tam
tiăh klă m klê bớta chớt dê.

*Con người chẳng khác gì đi trong con đường hầm không có lối thoát, cuối cùng đều rơi
vào nơi tăm tối của sự chết.*

Mơya ngai do, bol pindõn làm khõp dõnia hõn chõ, kờ-kai jrõ ngãn bõta hõn-chõ do lãh chi lờ ?

Nhưng hôm nay, người tín hữu trên khắp thế giới vui mừng, lý do sâu xa và chắc chắn của sự vui mừng này là gì ?

Hõ lãh ờ di bõta chõt prãn rõlau jõh, mớ krung ờ di bõta moãt dõng rõlau jõh.

Đó là không phải sự chết là mạnh hơn hết đâu, và do đó cũng không phải cái buồn là lớn hơn cả đâu.

Srã-goh ngai do nẽh đõs nẽn-cê mớ he lãh gẽh dùl nã cau nẽh jai-pha mớ bõta chõt, cau hõ lãh Kõnrãñ Jesu Kristõ, lãh Yàng gõs cau, Khai lãh plai bõ sõnãm alã cau nẽh sãng rài in.

Kinh Thánh hôm nay đã quả quyết với chúng ta rằng có một người đã thắng sự chết, người đó là Chúa Giêsu Kitô, là Thiên-Chúa làm người, Ngài là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc.

Kõnìng đõ tõnggu-me kỡ-kõljãp do, bol he sõlõ chãm kỡ pindõn mớ chõ hõp, hõ lãh Ûr-Tõmo Maria Mè Yàng dẽ, krung nẽh Kõnrãñ ai bal mớ Khai jai-pha mớ bõta chõt.

Tựa trên nền tảng chắc chắn này, chúng ta càng vững tin và vui mừng, đó là Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Chúa, cũng đã được Chúa cho cùng Ngài chiến thắng sự chết.

Põrjum-niãm bol he bõh sõnrõp nẽh pindõn mớ nẽh chõ-hõp bõh broã Maria sã soãn guh trõ, jõnau do nẽh gõs jõnau pindõn jrõ-kỡ, bulãh tus tõnrõ do song gẽh yãl-tõrlĩk loh-làng

Hội Thánh ngay từ đầu đã tin và đã vui mừng vì sự kiện Đức Maria hồn xác lên trời, điều này đã trở nên niềm tin vững chắc, dù mãi đến sau này mới được long trọng công bố.

Ờ di lãh jõnau bõcẽh is, mớya Srã-goh ngai do nẽh đõs Maria lãh cau Ûr bẽng bõta hàng-goh, behõ tàng ờ gõrõp tìs, bõh hõ nẽh jai-pha mớ bõta chõt bõh nẽh tamklãc mớ Bõtau bõta kis lãh Kõn khai nẽh gõ-õn bun mớ deh tõrlĩk.

Không phải là chuyện tự bịa ra, nhưng Kinh Thánh hôm nay đã nói Maria là người đầy ơn phúc, do vậy mà không vướng mắc tội lỗi, nhờ đó mà đã thắng sự chết vì đã cộng tác với Vua sự sống là chính Con bà đã cưu mang và sinh hạ.

Bõta lờ Yàng nẽh lờh Mè in gen krung lờh jõh tõl nã bol he in sõl, gen bol he ãm jãt lã gùng kis Maria, hõ lãh sũm tamklãc mớ Yàng bõh tam rài kis ngai do.

*Sự gì Thiên-Chúa đã làm cho Mẹ thì cũng sẽ làm cho mỗi người chúng ta, vậy chúng
hãy noi gương Maria, đó là luôn kết hiệp với Chúa ngay từ cuộc sống hôm nay.*

Lm. Fx. K'Brel